

Số: 3627/BC-UBND

Hương Trà, ngày 28 tháng 11 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Công văn số 668/BDT-VP ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban dân tộc tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo đánh giá kết quả công tác dân tộc năm 2022, đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã như sau:

#### **I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp**

Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 25/01/2016 thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “*Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số*”; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 22/3/2022 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với đồng bào để nghe đồng bào phản ánh tâm tư, nguyện vọng người dân. UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Chỉ đạo xã Bình Tiến và Bình Thành tăng cường công tác quản lý, chế độ chính sách và nắm tình hình đời sống của bà con đồng bào, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi; tiếp nhận các nguồn kinh phí, hỗ trợ người dân chăn nuôi, phát triển sản xuất, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp giống, thức ăn và các điều kiện khác để bà con thực hiện có hiệu quả các mô hình; khuyến khích bà con đồng bào thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục truyền thống lạc hậu; tuyên truyền, vận động con em người đồng bào tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ dân trí trong cộng đồng dân cư.

##### **2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đối với công tác dân tộc**

Trong năm, Ban Thường vụ Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ban hành nhiều

văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với 2 địa phương có đồng bào và tập trung vận động bà con đồng bào tham gia các phong trào thi đua chăn nuôi, sản xuất để tạo thu nhập ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội thị xã thường xuyên phối hợp với chính quyền xã Bình Tiến và Bình Thành tuyên truyền, vận động bà con đồng bào tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” và phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nhiều mô hình có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

### **3. Đánh giá, kết quả thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác dân tộc**

Công tác lãnh, chỉ đạo của thị xã và phối hợp các cơ quan, ban ngành của tỉnh đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi được quan tâm ngày càng nhiều hơn.

Đối với địa bàn thị xã còn lại 03 xã miền núi (xã Bình Tiến, xã Hương Bình, xã Bình Thành); theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã khu vực III, xã khu vực II và xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó: xã Bình Tiến là xã khu vực I (xã bước đầu phát triển); 02 thôn đặc biệt khó khăn gồm thôn Bồ Hòn thuộc xã Bình Thành và Thôn 5 thuộc xã Bình Tiến. Vì vậy, việc thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc trên địa bàn thị xã, UBND thị xã giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã trực tiếp tham mưu, đề xuất chỉ đạo đối với xã Bình Tiến và Bình Thành.

UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo các phòng, ban tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở giúp người dân định canh, định cư; tiếp nhận các nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, có các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông, phát triển sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã; tổ chức gặp gỡ các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nắm bắt nguyện vọng, từ đó có những chính sách, cơ chế hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích và đối tượng; tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác giảm nghèo, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với UBND xã Bình Tiến và Bình Thành thường xuyên tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Lắp đặt các tấm pano đặt các điểm sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

## **II. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN**

**1. Về sản xuất đời sống:** Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số của 02 xã Bình Thành và Bình Tiến với 357 hộ ( Bình Tiến 289 hộ, Bình Thành 68 hộ) trong đó có 79 hộ nghèo và 112 hộ cận nghèo ( 5 thôn của xã Bình Tiến có 70 hộ nghèo, 104 hộ cận nghèo; Thôn Bò Hòn của xã Bình Thành có 09 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo).

Cơ cấu dân số theo dân tộc của Hương Trà, ngoài dân tộc Kinh, còn có dân tộc thiểu số như dân tộc Pa Hy, dân tộc Pa Cô, dân tộc Tà Ôi, dân tộc Vân Kiều,...sinh sống chủ yếu ở xã Bình Tiến. Nhìn chung, đồng bào dân tộc thiểu số ở Hương Trà còn trong tình trạng trình độ sản xuất thấp. Lao động nông nghiệp là chủ yếu và canh tác theo tập tục, thói quen kinh nghiệm, trình độ học vấn thấp nên còn hạn chế trong việc tiếp thu và áp dụng những kỹ năng lao động mới, tiên tiến. Trong những năm gần đây tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của người dân nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, thu nhập bình quân tính trên đầu người vẫn còn thấp; ước tính dưới 30 triệu đồng/người/năm.

Thị xã thường xuyên chỉ đạo xã Bình Tiến và Bình Thành quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống chính trị và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

### **2. Về văn hóa:**

Tất cả các thôn thuộc xã Bình Tiến , Bình Thành đều có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100 % xã đạt văn hóa, Xã Bình Thành và Bình Tiến chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia.

### **3. Về giáo dục:**

Tại xã Bình Tiến có 2/5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ mầm non đến lớp tại xã Bình Tiến: 48,19% .

Tại xã Bình Thành có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trẻ mầm non đến lớp tại xã Bình Thành: 61,84%.

Nhìn chung, hoạt động giáo dục có nhiều tiến bộ, đã xây dựng trường lớp ngày càng khang trang hơn, ý thức của người dân trong việc chăm lo học tập của con em ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, chất lượng. Trung tâm học tập cộng đồng của các xã cũng hoạt động khá hiệu quả.

**4. Về y tế:** 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia có bác sỹ; 100% thôn bản có cán bộ y tế, cộng tác viên y tế thôn bản.

**5. Về an ninh trật tự:** UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo Công an thị xã đã thường xuyên phối hợp với UBND xã Bình Thành, Bình Tiến thăm hỏi, động viên các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua họ để tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đồng bào về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, phát động thực hiện phong trào “

Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn thị xã.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022**

**1. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 như sau:** Đã hỗ trợ 05 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở xã Bình Tiến, xây dựng 02 nhà “ Đại đoàn kết ” ở thôn Bồ Hòn ( Xã Bình Thành ) , phối hợp với Ban Trị Sự GHPGVN thị xã trao tặng 61 bộ giường và các phần quà gồm ( gạo, mỳ tôm, giày dép, chiếu...) cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn Bồ Hòn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ 11 con bò giống (110 triệu đồng), cho 11 hộ nghèo xã Bình Tiến, 100 triệu đồng cho 10 hộ nghèo xã Bình Thành. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các thôn có bà con đồng bào nhưu “ Tủ mì 0 đồng - Lan tỏa yêu thương ” tại xã Bình Tiến và “ Tủ sách cho em ”, “ Tuyến đường Sáng - Xanh- Sạch- Đẹp ” tại thôn Bồ Hòn. Phê duyệt đầu tư Dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường thôn Bồ Hòn (Bình Thành) với chiều dài 355,87 m, tổng mức đầu tư 647 triệu đồng (Ngân sách TW 563 triệu đồng, ngân sách thị xã 84 triệu đồng)...

**2. Đánh giá kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương:** Đã hỗ trợ xây dựng 01 nhà ở với số tiền 60 triệu đồng và vận động di dời và xây mới Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

**3. Đánh giá chung:** Công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm ngày càng nhiều hơn. Đồng thời thị xã thường xuyên cử cán bộ làm công tác dân tộc, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, người có uy tín tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề, mô hình, dự án và công tác xây dựng Đảng tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Ban dân tộc tỉnh. Qua đó, đạt được những kết quả nhất định như:

Cơ sở hạ tầng được hỗ trợ đầu tư xây dựng, nhiều chương trình, dự án tập trung xóa đói, giảm nghèo, giao thương buôn bán thuận lợi giữa các vùng miền, tạo điều kiện để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở miền núi.

Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống chính trị và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo giữa các xã đã được rút ngắn, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các xã ĐBKK mà đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc thiểu số được nâng lên; công tác đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho lao động nông thôn được các cấp chính quyền quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:

Công tác vận động tuyên truyền bà con dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu, công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong

vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức, đất sản xuất hạn chế, công tác vận động thực hiện chủ trương về đất vườn còn manh mún.

Đời sống nhân dân đang còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, phong tục tập quán, đa dạng, trình độ dân trí không đồng đều.

Một số cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn trông chờ, ỷ lại vào các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, chưa có ý chí lao động phát triển sản xuất để thoát nghèo.

#### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023**

##### **1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023**

- Chỉ đạo các cấp ủy và cơ quan, ban, ngành liên quan cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm pháp luật, tránh những hệ lụy phức tạp, khó giải quyết trong công tác quản lý vấn đề dân tộc, tôn giáo.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các xã miền núi thật sự vững chắc; phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để có sự chủ động, xử lý kịp thời.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích bà con đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn; thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn thôn, xóm.

- Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và nhất là cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức nhất là vùng miền núi, dân tộc thiểu số.

##### **2. Giải pháp thực hiện**

- Cần có các chương trình, dự án, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp để phát triển, tăng trưởng kinh tế, tăng mức thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thêm kinh phí cho các mô hình phát triển sản xuất giúp người dân mạnh dạn tham gia đầu tư.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Rà soát, sửa đổi, sắp xếp hợp lý các văn bản pháp luật có liên quan đến giảm nghèo nói chung và vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng theo hướng

tích hợp chính sách, giảm số lượng văn bản, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp; phân công trách nhiệm rõ ràng; phân loại địa bàn và đối tượng hỗ trợ gắn với thời hạn và điều kiện; giảm dần các chính sách cho không và tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện; lồng ghép chính sách và nguồn lực có hiệu quả.

- Giáo dục, động viên bà con người đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia lao động sản xuất để tự cải thiện cuộc sống, hạn chế tư tưởng trông chờ hỗ trợ.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị Ủy ban Dân tộc: Quan tâm hơn trong công tác xóa đói giảm nghèo để trong thời gian tới trên địa bàn các xã vùng DTTS không có tình trạng các hộ gia đình đã thoát nghèo lại tái nghèo và đầu tư các công trình cơ bản nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Đề nghị UBND tỉnh, Ban dân tộc tỉnh: Quan tâm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ uy tín để họ hiểu rõ thêm, nắm vững hơn về trách nhiệm, quyền lợi và phát triển kỹ năng tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã kính gửi Ban dân tộc tỉnh tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Ngọc Huyền**

## **I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

- Đánh giá nêu rõ kết quả, giải pháp quản lý, điều hành trọng tâm, nổi bật của địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và của tỉnh, thành phố về công tác dân tộc; kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Những kết quả được dẫn chiếu bằng số liệu, văn bản cụ thể. Nêu những tồn tại, yếu kém, hạn chế về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

- Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất của cơ quan làm công tác dân tộc trong việc tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; sự phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các vấn đề phát sinh khác tại địa phương; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

### **2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác dân tộc**

- Đánh giá công tác quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, và Nhà nước về công tác dân tộc; việc ban hành các Nghị quyết của cấp ủy, HĐND, Quyết định của UBND về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

- Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; xử lý những vấn đề quan trọng, phát sinh, nhất là các vấn đề về an ninh trật tự, vấn đề thiên tai, dịch bệnh, môi trường; công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, môi trường...

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố**

- Tổ chức bộ máy, nhân sự; thay đổi chức năng, nhiệm vụ; phân cấp quản lý, chỉ đạo.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc: Theo dõi, tổng hợp tình hình vùng dân tộc; xây dựng và giao nhiệm vụ kế hoạch, huy động nguồn lực, phân bổ vốn, ban hành văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tổ chức thăm hỏi ngày lễ, tết; thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

## **H. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN**

**1. Về sản xuất, đời sống** (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người? tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo? tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo DTTS? tỷ lệ hộ tái nghèo? tình hình thiệt hại về người và tài sản do thiên tai? tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới? tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia? tỷ lệ xã đường ô tô đến trung tâm xã?...).

- Đánh giá tổng quát những thiệt hại của đồng bào DTTS do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, môi trường (dẫn chiếu bằng các số liệu cụ thể).

- Đánh giá vai trò của cấp ủy và chính quyền các cấp (tỉnh, huyện xã) đối với công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, môi trường.

**2. Về văn hóa** (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa? có nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia? tỷ lệ thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng?...)

**3. Về giáo dục** (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia? tỷ lệ các cháu mầm non đến lớp? Tổng số học sinh được cử tuyển?...)

**4. Về y tế** (đối với báo cáo năm: ước tính một số chỉ tiêu: Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia? tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ? tỷ lệ thôn, bản có cán bộ y tế? tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch? tỷ lệ hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh?...)

#### **5. Về an ninh trật tự**

Báo cáo tình hình an ninh trật tự, tôn giáo, tà giáo, đạo lạc, di cư tự do, nạn phá rừng, buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em, tội phạm khác...trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022**

#### **1. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo**

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

- Lập Biểu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc không thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

#### **2. Đánh giá kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách khác do các bộ, ngành khác quản lý, chỉ đạo**

- Kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN, tác động trực tiếp đến đồng bào DTTS&MN, như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề...

- Lập Biểu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN, tác động trực tiếp đến đồng bào DTTS&MN.

#### **3. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương**

- Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, do địa phương ban hành. - Đánh giá ưu, nhược điểm của các chính sách và đề xuất, nghiên cứu, xây dựng đề án, chính sách mới...

- Lập Biểu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù của địa phương.

#### **4. Đánh giá chung**

Kết quả đạt được; những ưu điểm, thuận lợi, khó khăn, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2023**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2023**

#### **2. Giải pháp thực hiện**

### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các cấp có thẩm quyền liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.